

Số: *H/ABC* - SVHTTDL

Thái Bình, ngày *23* tháng 9 năm 2019

## **BÁO CÁO**

### **Thẩm tra hồ sơ và đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí thuộc lĩnh vực văn hóa trong xây dựng nông thôn mới của huyện Quỳnh Phụ năm 2019**

Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Tiêu chí huyện Nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ -TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Thông tư số 35/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/12/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Hướng dẫn số 4688/HD-BVHTTDL ngày 14/11/2016 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 6 và 16 trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Thông tư số 01/2010/TT-BVHTTDL ngày 26/02/2010 ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 11/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 quy định tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 1187/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh Thái Bình về Ban hành Hướng dẫn đánh giá tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2019 - 2020.

Căn cứ Quyết định số 1573/QĐ-UBND, ngày 11/ 6 /2019 của UBND tỉnh Thái Bình về việc thành lập Đoàn Thẩm tra cấp tỉnh thẩm tra, đề nghị xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019;

Ngày 6/9/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình đã tiến hành thẩm tra hồ sơ đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới gồm: Tiêu chí số 5 (*tiểu mục 5.2*) trong Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới và Tiêu chí số 6 (*cơ sở vật chất văn hóa*), Tiêu chí số 16 (*văn hóa*) trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới của huyện Quỳnh Phụ. Cụ thể như sau:

## **I. KẾT QUẢ THẨM TRA**

### **1. Về hồ sơ**

Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Phụ đã hoàn thiện đủ các hồ sơ, báo cáo, tài liệu minh chứng về kết quả thực hiện Tiêu chí số 6 và Tiêu chí số 16 trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Tiêu chí số 5 (*tiểu mục 5.2*) trong bộ tiêu chí huyện nông thôn mới.

### **2. Về kết quả thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới**

#### **2.1. Tiêu chí số 6 - cơ sở vật chất văn hóa.**

##### *a) Yêu cầu của tiêu chí:*

Thực hiện theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Hướng dẫn số 747/HD-BVHTTDL ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện tiêu chí số 06 về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí 16 về văn hóa trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới; Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về mẫu tổ chức hoạt động và tiêu chí Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã; Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu tổ chức, hoạt động và tiêu chí Nhà văn hóa, Khu thể thao thôn; Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL và Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL.

##### *b) Kết quả thực hiện tiêu chí:*

Những năm qua, việc đầu tư xây dựng và hoàn thiện cơ sở vật chất văn hóa nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và đóng góp tích cực của nhân dân trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ. Đến nay, huyện có 36/36 xã hoàn thành tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, cụ thể như sau:

- 36/36 xã có nhà văn hoá xã đảm bảo diện tích, quy mô, trang thiết bị theo quy định và tổ chức hoạt động thường xuyên; trong đó 29 xã có Trung tâm Văn hóa xây dựng khang trang, trang thiết bị hiện đại, quy mô lớn; 36/36 xã có khu hoạt động thể thao, bao gồm các công trình thể thao như sân vận động, sân tập thể thao, nhà luyện tập thi đấu thể thao... trang bị dụng cụ luyện tập cần thiết,

hoạt động hiệu quả, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân địa phương tham gia như xã: An Ninh, Quỳnh Thọ, Đông Hải, Quỳnh Bảo, Quỳnh Minh...

- 36/36 xã đã quy hoạch khu vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi. Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã; nhà văn hóa, khu thể thao các thôn trên địa bàn dành trên 30% thời gian hoạt động phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao cho trẻ em và người cao tuổi; thường xuyên bổ sung, mua sắm trang thiết bị cần thiết để phục vụ nhu cầu và tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em và người cao tuổi.

- Toàn huyện có 221/221 thôn có các thiết chế văn hóa; nhiều nhà văn hóa thôn có diện tích, quy mô lớn, trang thiết bị hiện đại như các thôn như: Nhà văn hóa thôn Đồng Bằng, Hưng Hòa - xã An Lễ, nhà văn hóa thôn Bình Minh, thôn Xuân La Đông - xã Quỳnh Xá, thôn Sơn Đông - xã Quỳnh Giao, nhà văn hóa các thôn của xã An Hiệp, xã Đông Hải... Có 221/221 thôn có sân vận động hoặc được bố trí sử dụng chung sân vận động đảm bảo nhu cầu tập luyện thể dục thể thao của cán bộ, nhân dân; toàn huyện có 45 sân cầu lông trong nhà; 112 sân cầu lông ngoài trời có lưới chắn gió; 8 bể bơi mini và 2 bể bơi đơn giản; 38 sân bóng rổ; 67 sân bóng chuyền. Nhìn chung, thiết chế nhà văn hóa, khu thể thao trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ đảm bảo tiêu chí nông thôn mới, đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao của nhân dân trong huyện.

- Nhà Văn hóa - Thể thao, khu thể thao xã, thôn trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa phương thức tổ chức và hoạt động nhằm khai thác có hiệu quả công năng và đáp ứng nhu cầu phục vụ cộng đồng; sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao của nhân dân địa phương như: Tuyên truyền phục vụ các ngày kỷ niệm lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước và các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương; xây dựng và phát triển phong trào văn nghệ quần chúng; cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; xây dựng và duy trì hoạt động của các câu lạc bộ: Văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, phòng, chống bạo lực gia đình, gia đình văn hóa, thơ ca, ...Tổ chức biểu diễn văn nghệ, các cuộc liên hoan, giao lưu hội diễn văn nghệ quần chúng; tổ chức các giải và đại hội thể dục thể thao; khai thác, bảo tồn các loại hình nghệ thuật truyền thống ở địa phương.

Nhà văn hóa, sân thể thao xã, nhà văn hóa và khu thể thao thôn còn là nơi diễn ra các hoạt động phổ biến khoa học kỹ thuật trong sản xuất cho nông dân, tuyên truyền bảo vệ môi trường, tổ chức sinh hoạt: Chi bộ Đảng, Chi hội Phụ nữ, Chi hội Người cao tuổi, Chi hội Cựu chiến binh, Chi đoàn thanh niên; là nơi phát hiện bồi dưỡng năng khiếu văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao ở cơ sở... Trong dịp sinh hoạt hè hàng năm, nhà văn hóa phát huy tốt hiệu quả là địa điểm sinh hoạt văn hóa văn nghệ, vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi ở các thôn. Vào dịp các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của địa phương, nhà văn hóa là nơi diễn ra các cuộc giao lưu, liên hoan, hội diễn văn nghệ; giao hữu, thi đấu các môn thể thao chào mừng, tạo sân chơi lành mạnh cho nhân dân. Những năm gần đây, nhiều địa phương trên địa bàn huyện sử dụng nhà văn hóa thôn làm nơi tổ chức tiệc cưới, việc làm này đã góp phần thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa trong cộng đồng dân cư.

Hàng năm Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho chủ nhiệm câu lạc bộ xã, thị trấn thôn, khu phố trên địa bàn huyện. Qua đó đã khai thác, sử dụng tốt hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Đến nay, toàn huyện có 394 câu lạc bộ các loại hoạt động sôi nổi, hiệu quả; thu hút 38% dân số tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thường xuyên, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, nâng cao thể lực cho nhân dân.

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 01 thư viện huyện, 38 tủ sách pháp luật của các xã, thị trấn; Trung tâm học tập cộng đồng đặt tại Nhà văn hóa xã, thị trấn; 100% trường tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn huyện đều có thư viện trường học. Ngoài ra, các mô hình thư viện tư nhân đã và đang tiếp tục được phát triển mạnh về số lượng các mô hình như: không gian đọc (toàn huyện đến thời điểm hiện nay có 04 không gian đọc ở xã Quỳnh Hải, xã Quỳnh Ngọc, xã Quỳnh Hoa và xã An Vũ); có 28 tủ sách dòng họ (tiêu biểu và hoạt động hiệu quả như tủ sách dòng họ Vũ - xã An Đông, tủ sách dòng họ Đào Nguyên Phổ - xã Quỳnh Hoàng, tủ sách dòng họ Hòa, họ Đỗ - xã An Dục); tủ sách nhà chùa (tiêu biểu với tủ sách chùa Thiên Phúc - xã Quỳnh Hội, tủ sách chùa Tư Cường - xã An Cầu), ngoài ra, còn có hàng trăm tủ sách gia đình, tủ sách phụ huynh; câu lạc bộ đọc sách,... có phục vụ cộng đồng, đáp ứng nhu cầu đọc của người dân ở cơ sở.

## **2.2. Tiêu chí số 16 - Văn hóa**

### **a) Yêu cầu của tiêu chí:**

Xã đạt tiêu chí số 16 được quy định tại Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; cụ thể: Có 70% trở lên số thôn đạt Danh hiệu thôn văn hóa theo quy định.

### **b) Kết quả thực hiện tiêu chí:**

Phát triển sự nghiệp văn hóa nói chung và công tác xây dựng đời sống văn hóa nói riêng nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể và sự hưởng ứng tham gia của các tầng lớp nhân dân huyện. Đến nay, huyện Quỳnh Phụ có 36/36 xã hoàn thành tiêu chí số 16 về văn hóa.

Xây dựng gia đình văn hóa là phong trào nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các hộ gia đình ở nông thôn. Các gia đình văn hóa là những tấm gương sáng ở cộng đồng dân cư, là nhân tố tích cực, quan trọng trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa của địa phương. Từ phong trào đã xuất hiện những gia đình điển hình mẫu mực về: Hòa thuận, hạnh phúc; tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả; gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua nơi cư trú nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới. Đến nay, huyện Quỳnh Phụ có 91,3% số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Phong trào xây dựng thôn, khu phố văn hóa đã khơi dậy ý thức tự chủ, tự giác, tự nguyện đóng góp công sức, tiền của xây dựng các công trình phúc lợi và tham gia các hoạt động sáng tạo, hưởng thụ văn hoá của các tầng lớp nhân dân; ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tạo cơ sở vững chắc cho công cuộc xây dựng nông thôn mới. Các thôn văn hóa là hạt nhân nòng cốt trong việc nâng cao đời sống vật chất và văn hóa, tinh thần của người dân ở các cộng đồng dân cư. Việc bình xét, công nhận danh hiệu làng văn hóa trên địa bàn huyện được thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định. Đến năm 2018, huyện Quỳnh Phụ có 197/221 thôn được công nhận đạt và giữ vững danh hiệu thôn văn hóa (đạt 89,1%). 100% các thôn văn hóa đều xây dựng và thực hiện tốt hương ước, quy ước tại cộng đồng dân cư.

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội ở các vùng nông thôn trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ đã có chuyển biến tích cực. Các thủ tục trong việc cưới, việc tang tiến hành theo hướng gọn nhẹ, văn minh, tiến bộ, các lễ hội diễn ra đúng quy định, phát huy được giá trị văn hóa. Nhiều đám cưới tổ chức theo nếp sống mới, chỉ tổ chức ăn uống trong phạm vi họ hàng ruột thịt, bạn bè thân thích, không mời thuốc lá, sử dụng âm nhạc lành mạnh; Các hủ tục lạc hậu trong đám tang như: yếm bùa, lặn đường...hầu hết được xóa bỏ. Hằng năm, toàn huyện có từ trên 90% đám cưới và đám tang thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Nhận thức được tiềm năng và thế mạnh về các loại hình di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, trong những năm qua, các cấp, các ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ đã có nhiều biện pháp phối hợp, tham gia bảo quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá. Huyện hiện vẫn bảo tồn, lưu giữ được có 38 cuốn thân tích hán nôm, 521 sắc phong, 231 bia đá và trúc đài; 487 di tích lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật (trong đó có 17 di tích Quốc gia, 86 di tích xếp hạng cấp tỉnh) và hàng ngàn cổ vật có giá trị. Nổi bật trong đó là những di tích như: Đền Đồng Bằng - xã An Lễ; Đình, Đền, Bến Tượng A Sào – xã An Thái; Đền La Vân – xã Quỳnh Hồng; Đền Đọi – xã Đông Hải; Đền Hiệp Lực, Đền Lộng Khê – xã An Khê,... Quần thể di tích lịch sử văn hóa đa dạng đã tạo cho huyện Quỳnh Phụ bản sắc văn hóa vừa mang tính dân tộc cộng đồng vừa mang đặc trưng riêng của địa phương; đồng thời cũng tạo cho huyện một hệ thống các lễ hội dân gian truyền thống độc đáo, với khoảng 160 lễ hội được diễn ra hằng năm, đã góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương, tạo thế mạnh để phát triển du lịch, dịch vụ và thương mại của huyện, thu hút được hàng vạn lượt du khách trong và ngoài nước về tham quan chiêm bái mỗi năm.

Thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 8/5/2018 của Thủ tướng chính phủ về việc xây dựng, thực hiện hương ước; Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch UBND huyện đã giao cho Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp tham mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg; Hướng dẫn, theo dõi việc triển khai thực hiện pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng, thực

hiện hương ước, quy ước; chỉ đạo, đôn đốc, UBND cấp xã thực hiện rà soát, thống kê hương ước, quy ước đã được công nhận hoặc phê duyệt theo Chỉ thị số 24/1998/CT-TTg ngày 19/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư trước ngày 01/7/2018 mà không phù hợp với các nguyên tắc quy định tại Điều 4 của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg hoặc không đúng thẩm quyền công nhận, phải được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc tiến hành thủ tục công nhận các hương ước, quy ước này theo quy định tại Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg. Tính đến hết năm 2018, 247/247 thôn, khu phố trên đại bàn huyện đã được sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ. Thực hiện tốt các nội dung quy định tại hương ước, quy ước; hàng năm công tác xây dựng đời sống văn hoá tại huyện Quỳnh Phụ có nhiều chuyển biến tích cực, đến hết năm 2018 tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 91,3%, có 223/247 thôn khu phố đạt danh hiệu văn hoá (tỷ lệ 90,3%); nhiều xã có 100% số thôn đạt danh hiệu thôn văn hoá 05 năm liên tục trở lên như xã: Quỳnh Minh, An Thanh, An Tràng, Quỳnh Thọ.

### **3. Về kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới.**

#### *a. Yêu cầu của tiêu chí*

Theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ; tiêu chí số 5 (tiểu mục 5.2) yêu cầu huyện có Trung tâm Văn hóa, Thể thao đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; có nhiều hoạt động văn hóa thể thao kết nối với các xã có hiệu quả theo Thông tư số 01/2010/TT-BVHTTDL ngày 26/02/2010 ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 11/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 quy định tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

#### *b. Kết quả thực hiện các tiêu chí*

Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện Quỳnh Phụ đạt chuẩn, có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao kết nối với các xã hiệu quả theo quy định tại 02 Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Thông tư số 01/2010/TT-BVHTTDL ngày 26/02/2010 ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 11/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 quy định tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Cụ thể:

#### **\* Về cơ cấu tổ chức:**

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện Quỳnh Phụ được thành lập theo Quyết định số 322/QĐUB ngày 15/7/1985 của UBND tỉnh Thái Bình; Ngày 22/8/1992, UBND huyện Quỳnh Phụ ban hành Quyết Định số 80/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện trên cơ sở sáp nhập Nhà văn hóa và Đội Tuyên truyền lưu động, nghiệp vụ TĐTT, Thư viện và Quốc doanh

chiếu bóng huyện Quỳnh Phụ. Địa chỉ trụ sở: Số 117, đường Trần Hưng Đạo, Thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ.

Trung tâm có 01 Giám đốc và 01 Phó Giám đốc, 11 viên chức. Trình độ cán bộ: có 10/13 viên chức có trình độ Đại học (đạt 72%), 03/13 đồng chí có trình độ cao đẳng, trung cấp. Các cán bộ, viên chức thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về văn hóa, thể dục thể thao.

Cơ cấu của Trung tâm gồm 06 bộ phận chức năng là: Hành chính tổng hợp, Tuyên truyền lưu động, Văn hóa văn nghệ, Thể dục thể thao, Đội tuyên truyền lưu động và Thư viện, kho sách.

\* Về quy mô, diện tích, trang thiết bị hoạt động:

- Nhà văn hóa đa năng của huyện có diện tích là 5.000m<sup>2</sup>; trong đó diện tích hoạt động trong nhà là 1.300m<sup>2</sup>, diện tích hoạt động ngoài trời là 3.700m<sup>2</sup>, bao gồm cả diện tích của các công trình phụ trợ. Hội trường đa năng với quy mô 450 ghế ngồi (tầng 1 có 350 ghế, tầng 2 có 100 ghế) được trang bị đầy đủ các trang thiết bị, âm thanh, ánh sáng, điều hòa không khí, chống ồn, phòng màn, bục phát biểu, tượng Bác, ... đáp ứng được yêu cầu tổ chức các sự kiện văn hóa - chính trị - xã hội của huyện.

- Thư viện huyện Quỳnh Phụ có trên 9.000 đầu sách được bố trí trên tầng 2 khu tiền sảnh của Trung tâm có 01 phòng đọc, 01 phòng kho và quản lý các dữ liệu trên hệ thống máy tính kết nối với Thư viện tỉnh Thái Bình, Thư viện Quốc gia và các tỉnh lân cận.

- Tại khu tiền sảnh của Nhà văn hóa đa năng huyện có không gian rộng với diện tích khoảng 250m<sup>2</sup>, có thể bố trí để tổ chức các hoạt động triển lãm phục vụ nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện.

- Phòng kho của Trung tâm Văn hóa - Thể thao diện tích 200m<sup>2</sup> chứa các trang thiết bị phục vụ cho công tác tuyên truyền và các hoạt động văn hoá thể thao khác.

- Khu thể thao của huyện gồm: Sân vận động huyện có diện tích 16.800m<sup>2</sup>; 01 bể bơi có diện tích 1.500m<sup>2</sup>, nhà tập luyện thể thao gồm 2 phòng chức năng diện tích 500m<sup>2</sup> đáp ứng nhu cầu tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao và các hoạt động ngoài trời cho trẻ em. Các công trình được thiết kế, xây dựng đảm bảo tiêu chuẩn, phục vụ tốt các hoạt động thi đấu, luyện tập thể dục, thể thao cho vận động viên và nhân dân trong huyện.

- Xe ô tô chuyên dụng: UBND huyện đã có Quyết định số 4260/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 về việc giao xe ô tô biển số 17B-0536 để thực hiện nhiệm vụ phục vụ công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện.

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Quỳnh Phụ được trang thiết bị đầy đủ như bàn ghế, âm thanh, ánh sáng, tivi, đạo cụ, trang phục; dụng cụ tập luyện và thi đấu thể dục thể thao, phục vụ tốt cho các hoạt động chính trị, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của huyện.

\* Về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ: Trung bình mỗi năm Trung tâm Văn hóa - Thể thao tổ chức được 20 chương trình hoạt động tại chỗ, 10 chương trình hoạt

động lưu động; tổ chức hoạt động của Đội tuyên truyền lưu động từ 100 buổi trở lên; tổ chức được từ 06 chương trình hoạt động phối hợp liên kết; tổ chức từ 12 lớp năng khiếu, ngành nghề chuyên môn; tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn, hội chợ triển lãm từ 08 cuộc trở lên; tổ chức thi đấu thể thao cấp huyện khoảng 16 cuộc; tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về văn hóa, thể thao cho cơ sở từ 06 lớp trở lên; tổ chức ấn hành tài liệu nghiệp vụ từ 15 loại tài liệu trở lên với số bản tài liệu từ 2.400 bản trở lên. Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện đã dành từ 30% thời gian hoạt động trở lên để tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí phục vụ trẻ em. Số lượng người đến tham gia sinh hoạt tại Trung tâm đạt khoảng 20.000 lượt người/năm.

\* Tổ chức các hoạt động kết nối: Hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức theo quy định của Nhà nước. Hàng năm, Trung tâm tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao kết nối với các huyện trong tỉnh và các xã trên địa bàn như: tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa của địa phương; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tuyên truyền cổ động, giải trí, duy trì và phát triển văn hóa, thể thao dưới các loại hình câu lạc bộ, nhóm sở thích, các lớp năng khiếu nghệ thuật; tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phát triển phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở; tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí phục vụ trẻ em. Các hoạt động này đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn huyện.

### *c. Đánh giá mức đạt tiêu chí*

Trung tâm văn hóa thể thao huyện Quỳnh Phụ đạt chuẩn Tiểu mục 5.2 thuộc tiêu chí số 5 (*Y tế - Văn hóa - Giáo dục*) của Bộ tiêu chí huyện NTM tại Quyết định số 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

## **II. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1. Ưu điểm:**

Những năm qua, cùng với các địa phương trong tỉnh, huyện Quỳnh Phụ luôn quan tâm, nỗ lực thực hiện các tiêu chí văn hoá nông thôn mới. Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch nhận được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và hưởng ứng tham gia của các tầng lớp nhân dân trong huyện. Ngành Văn hóa và Thông tin huyện Quỳnh Phụ nhiều năm liên tục (2010-2017) được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa ngày càng đi vào nền nếp, số lượng và chất lượng tăng đều theo các năm. Việc công nhận các danh hiệu văn hóa đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định. Công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa ngày càng được chú trọng. Hệ thống thiết chế văn hóa từ huyện đến cơ sở được đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và trang thiết bị từ ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.



## **2. Những tồn tại, hạn chế**

- Một số nhà văn hóa xã, nhà văn hóa thôn chưa khai thác hết công năng và giá trị sử dụng.

- Kinh phí đầu tư cho phát triển sự nghiệp văn hóa nhất là tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

- Công tác tuyên truyền đôi khi chưa có sự đổi mới nhiều về nội dung và hình thức hoạt động.

## **III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI**

Để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí văn hóa nông thôn mới trong thời gian tới, huyện Quỳnh Phụ cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp như sau:

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự quan tâm, động viên thường xuyên của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể; đặc biệt cần phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" các cấp trong triển khai công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

2. Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", xây dựng đời sống văn hóa nông thôn.

3. Huy động tối đa các nguồn lực trong xã hội nhằm đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, gắn xây dựng nông thôn mới với Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm và bồi dưỡng kiến thức xử lý công việc cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa.

4. Đổi mới và đa dạng hóa nội dung và phương thức tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí gắn với thực tiễn đời sống xã hội và nhu cầu của người dân trong đó chú trọng tổ chức các liên hoan, hội diễn văn nghệ quần chúng, hội thi các môn thể thao, ngày hội văn hóa thể thao... tạo điều kiện để người dân tham gia hoạt động, sáng tạo, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của địa phương.

5. Quan tâm chú trọng thực hiện nếp sống văn hóa nhất là nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Sửa đổi bổ sung các quy ước ở các khu dân cư để điều chỉnh hành vi ứng xử, lối sống của người dân tại cộng đồng theo hướng văn minh, tiến bộ. Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể ở khu dân cư, người cao tuổi, người có uy tín của dòng họ trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động nhân dân.

#### **IV. KẾT LUẬN**

##### **1. Đối với các tiêu chí xã Nông thôn mới:**

- Tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa: 36/36 xã đạt yêu cầu.
- Tiêu chí số 16 về văn hóa: 36/36 xã đạt yêu cầu.

##### **2. Đối với tiêu chí Huyện Nông thôn mới:**

Tiểu mục 5.2 về văn hóa trong tiêu chí số 5 về “Y tế - Văn hóa - Giáo dục”: Đạt yêu cầu.

##### **3. Ý kiến của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch**

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình đồng ý đề nghị công nhận huyện Quỳnh Phụ đạt chuẩn nông thôn mới; đề nghị UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh trình Chính phủ thẩm định, xét và công nhận huyện Quỳnh Phụ đạt chuẩn nông thôn mới.

Trên đây là báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện tiêu chí văn hóa nông thôn mới trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng báo cáo./.

##### **Nơi nhận:**

- UBND tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND huyện Quỳnh Phụ;
- Giám đốc Sở; các Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, XDNSVHGD.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Anh Tuấn**